



# โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

(โรงเรียนอีโคสคูลปี ๒๕๕๘)

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๗ หมู่ ๔ ถนนสิงห์วัฒน์ ตำบลไกรกลาง

อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖



โรงเรียนงโกรลาศวิทยา บริเวณโดยรอบโรงเรียนมีปัญหาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดการขยะ และการคัดแยกขยะภายในโรงเรียน การกำจัดสิ่งปฏิกูลและกลิ่นไม่พึงประสงค์จากห้องน้ำนักเรียนชายหญิง

โรงเรียนเคยได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศในการประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการโครงการ “อิฐทางเทำรักษ์โลก” จากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

### **ผลการดำเนินงานตามพันธกิจโรงเรียนอีโคสคูล**

#### **พันธกิจที่ ๑ : นโยบายสิ่งแวดล้อมศึกษาและโครงสร้างการบริหารจัดการ**

โรงเรียนได้ดำเนินการกำหนดนโยบายของโรงเรียน ดังนี้

วิสัยทัศน์ คือ การจัดการศึกษาสู่มาตรฐานวิถีพุทธ เน้นจิตอาสา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ คือ นักเรียนในโรงเรียนงโกรลาศวิทยา มีจิตสำนึกในความพอเพียง มีความสุภาพ อ่อนโยน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีวินัย

#### **พันธกิจที่ ๒ : การจัดการกระบวนการเรียนรู้**

โรงเรียนได้บูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยมีการจัดทำรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ในกลุ่มสาระรายวิชาต่าง ๆ จัดทำเป็นรูปแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีการมอบหมายงานจากหัวหน้าและกระจายงานไปสู่ครูผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับชั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติอย่างทั่วถึงและนักเรียนได้รับการปฏิบัติอย่างทั่วถึง ปฏิบัติได้ครบทุกคน และครูเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียน ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน จะใช้แนวคิดหลักในการพัฒนา การคิดวิเคราะห์ และการสร้างเครือข่ายทำงานเพื่อสร้างนักเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม



โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน คือ สวนสมุนไพร ห้องสิ่งแวดล้อมศึกษา เตาเผาไม้สัมนวันไม้จักรยานรดน้ำจากพลังงานคน บ่อตกไขมัน บ่อปุ๋ยอินทรีย์

#### **พันธกิจที่ ๓ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน**

โรงเรียนมีการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ดังนี้

๑. มีการขุดลอกคูคลองและเก็บผักตบชวา

๒. มีการจัดทำที่ทิ้งขยะให้เป็นแบบภาชนะปิดเพื่อป้องกันกลิ่น

โรงเรียนยังมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาให้แก่ นักเรียน คือ โรงเรียนได้มีการกำหนดให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ และกิจกรรมบูรณาการของแต่ละระดับชั้น โดยการผนวกเข้ากับการเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียงและใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน เพื่อให้ นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้



#### **พันธกิจที่ ๔ : การมีส่วนร่วมและเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา**

โรงเรียนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลงโกรลาศ ร่วมกันขุดลอกคูคลองและเก็บผักตบชวา มีกร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการและคนในชุมชน ร่วมกันเก็บขยะตามถนนในโรงเรียนและหมู่บ้าน การขุดลอกคูคลองของหมู่บ้านและวัด การประดิษฐ์กับดักลูกน้ำยุงลายสู่ชุมชน นักเรียนร่วมกับชุมชนปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่าง ๆ มีแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อให้ นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ เช่น การทำปุ๋ย การทำไม้กวาดหญ้า และการประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น